

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๔๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การเตรียมทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศ

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี  
เสนอว่า เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสแรก  
ประกอบกับปริมาณการส่งออกสินค้าในปัจจุบันแล้ว คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๘ และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับนี้  
ต่อไปอีกประมาณ ๕ ปี ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
ที่ใช้ความรู้ทักษะในวิชาชีพ (knowledge workers) ที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอในอนาคตได้ ดังนั้น จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้กระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พิจารณาข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำประมาณการความต้องการทรัพยากรบุคคลของประเทศในแขนงวิชาชีพ  
ตามกรอบภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน ภายในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า แล้วแจ้งข้อมูล  
ดังกล่าวให้กระทรวงศึกษาธิการทราบโดยด่วน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายด้านการศึกษา  
ให้สามารถผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ  
ประเทศในภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ ในเบื้องต้นขอให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปประสานกับ  
สถาบันการศึกษา เพื่อให้พิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ  
(professional degree) ต่าง ๆ ให้เต็มตามศักยภาพที่แต่ละสถาบันจะสามารถรับได้ด้วย  
เพราะการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ปี

๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  
ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ให้กระทรวงศึกษาธิการ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  
เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ  
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ แล้ว

/๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี ...

๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาในคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เป็นต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้สามารถรองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งให้บริการ ดูแล รักษาสุขภาพและพละนามัยขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี